

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	อาจมีความเสี่ยงในการรับสินบนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีความเสี่ยงในการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เนื่องจากมีวงเงินงบประมาณสูง
๔. การบริหารงานบุคคล	อาจมีความเสี่ยงในการรับสินบนในการรับพนักงานจ้างเหมาบริการของ กอง/ ศูนย์/ สำนัก / สศท. ๑ - ๑๒ / หน่วยงานขึ้นตรง

๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ : ประเด็นความเสี่ยงในการรับสินบนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
การขอรับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร	อาจมีการรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร	ต่ำ	กำหนดให้มีคนกลางจากส่วนงานอื่นดูแล สอดส่องการขอรับและการให้ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง : ประเด็นความเสี่ยงในการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อาจมีการรับสินบน เพื่อตั้งราคากลางของพัสดุที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบราชการ	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการเสนอเนื้อหาของบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้างที่รัดกุมยิ่งขึ้น
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	อาจมีการรับสินบนในส่วนของผู้ตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุที่รัดกุมยิ่งขึ้น มีการตรวจสอบการจัดทำบัญชีบันทึกรับครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง รัดกุม และเน้นย้ำ No Gift Policy ของหน่วยงาน
การตรวจรับพัสดุ	อาจมีการรับสินบน ทำให้มีการยอมรับพัสดุที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามรายละเอียดพัสดุที่กำหนดไว้	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุที่รัดกุมและเข้มงวดยิ่งขึ้น และเน้นย้ำ No Gift Policy ของหน่วยงาน

๓. การบริหารงานบุคคล : ประเด็นความเสี่ยงในการรับสินบนในการรับพนักงานจ้างเหมาบริการของ กอง/ ศูนย์/ สำนัก / สศท. ๑ - ๑๒ / หน่วยงานขึ้นตรง

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร	อาจมีการขอร้องให้ว้าวาน / ติดสินบนให้ ขรก. / จนท. ในกอง/ ศูนย์/ สำนัก / สศท. ๑ - ๑๒ / หน่วยงานขึ้นตรง ที่จะดำเนินการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ทำบันทึกขออนุมัติการจัดจ้าง / การสอบพนักงานจ้างเหมาบริการที่กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	สูง	มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดยอาจเปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งคล้ายกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผลและเสนออนุมัติตามระเบียบราชการ
การประกาศรับสมัคร	ขรก. / จนท. ในกอง/ ศูนย์/ สำนัก / สศท. ๑ - ๑๒ / หน่วยงานขึ้นตรง ที่รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ อาจไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผ่านช่องทางสาธารณะ และแจ้งการประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	สูง	มีการตรวจสอบให้มีการลงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเปิดเผยต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ กอง/ ศูนย์/ สำนัก / สศท. ๑ - ๑๒ / หน่วยงานขึ้นตรง
การคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ	ขรก. / จนท. ในกอง/ ศูนย์/ สำนัก / สศท. ๑ - ๑๒ / หน่วยงานขึ้นตรง ที่รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ อาจดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบโดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน ได้ผ่านเข้ารอบทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ผ่านเข้ารอบโดยไม่มีคู่แข่ง	สูง	เพิ่มการตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบโดยอาจกำหนดให้ต้องมีการส่งสำเนาใบสมัครและเอกสารผู้สมัครให้กับ e-mail ส่วนกลางของสำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วย
การสอบคัดเลือก	ขรก. / จนท. ในกอง/ ศูนย์/ สำนัก / สศท. ๑ - ๑๒ / หน่วยงานขึ้นตรง ที่รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ อาจดำเนินการสอบสัมภาษณ์อย่าง	ปานกลาง	เพิ่มผู้สังเกตการณ์การสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ โดยอาจให้ ขรก. / จนท. สำนักงานเลขาธิการกรม เข้าร่วมสังเกตการณ์

	ไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง		
การประกาศผลการสอบ	ขรก. / จนท. ในกอง/ ศูนย์/ สำนัก / สศท. ๑ - ๑๒ / หน่วยงานชั้นตรง ที่รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ อาจดำเนินการประกาศผลสอบ โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้รับเลือก	สูง	เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผลคะแนนก่อนการประกาศผล